

**Thuốc Mới Trùng Thụ Nhiếp Hormon** Ngày 29 tháng 12, năm 2008, FDA cho phép marketing thuốc mới tên là Degarelix dùng để điều trị ung thư nhiếp hormon. Đây là loại thuốc kìm hãm thụ thể kích thích tên là GnRH (Gonadotropin releasing hormone receptor inhibitor). Thuốc Degarelix không làm kích thích thụ thể testosterone lúc điều trị tăng cao như các loại thuốc kìm hãm thụ thể GnRH. Degarelix giảm thụ thể kích thích thụ thể testosterone. Nguyên tác của việc điều trị ung thư nhiếp hormon là giảm thụ thể kích thích thụ thể testosterone. Công thức của thuốc là đầu song đũa nội chích, làm mất nội phân, tăng cân lượng, mất mỡ và làm tăng vài phân hóa gan. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang Web FDA.

**Thuốc Mới Gleevec Ngừa Ung Thư Tiêu Hóa Tái Phát** Ngày 19 tháng 12, năm 2008, FDA cho phép dùng thuốc Gleevec (Imatinib mesylate) để ngừa tế bào ung thư bao tử hay ruột tên là Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) không mọc trở lại. Đây là một loại ung thư hiếm thấy do sự phát triển của một loại tế bào thành ung thư tiêu hóa. Loại tế bào khe liên kết (interstitial) còn có tên là Cajal, tế bào thụ thể kinh tế truyền đi khi nhìn kính hiển vi và được ăn lấy đường trong bao tử và ruột. Thuốc ra đời năm 2001, Gleevec đã được FDA cho phép dùng để điều trị ung thư tăng trưởng bằng cách ngăn chặn các tế bào liên lạc với nhau. Công thức của thuốc là tiêu chảy, mất mỡ, ói mửa, sưng chân, giảm lượng hồng huyết cầu, da ngứa mẩn và đau bụng.

**Thuốc Milnacipran Điều Trị Đau Nhức Cơ Thốt Fibromalgia:** Kết quả cho thấy bệnh đau nhức cơ thốt (fibromalgia) giảm đau sau một tuần điều trị dùng 2 liều lượng 100mg và 200mg thuốc Milnacipran (a dual norepinephrine and serotonin re-uptake inhibitor)/ mỗi ngày. Sau 15 tuần liều điều trị, với liều 200mg/ngày, Milnacipran cũng giúp giảm đau và bệnh nhân bớt mất ngủ. Phân tích bệnh nhân có vẻ an toàn trong vòng 27 tuần. Hai công thức thông thường được nêu ra là ói và nhức đầu. (Journal of Rheumatology, 12/ 22/ 2008).

**Thuốc Febuxostat Điều Trị Thấp khớp Phong:** Cho 116 bệnh nhân uống Febuxostat (80/mỗi ngày) trong vòng 28 ngày, theo dõi mức uric acid trong máu giảm được thấp hơn 6.0mg/dl. Rồi trong khoảng tuần lễ thứ 4 tới 24, liều lượng điều trị chuyển Febuxostat từ 40 mg tới 120mg mỗi ngày. Kết quả cho thấy sau 5 năm theo dõi, 93% bệnh nhân thấp khớp phong có mức uric acid thấp hơn 6.0/dl. 50% bệnh nhân đã ngừng thuốc sớm hơn. 38 bệnh nhân bắt thuốc trong năm đầu. 69% bệnh nhân bắt tophus thuyên giảm khi khám bệnh liên tục cùng. Không có triệu chứng phụ tác dụng.

Cần ghi nhận là đây chỉ là kết quả một khảo cứu, cần thêm nghiên cứu khác để biết rõ hiệu quả của thuốc và công thức của thuốc ra sao khi số bệnh nhân được thử nghiệm rộng rãi hơn. (Rheumatology, January 16, 2009).

## Thu c M i

T&#225;c Gi&#7843;: Bác sĩ Tr n M nh Ngô

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 15 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2009 12:03

---